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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2567 

 
วันอังคารท่ี  28  พฤษภาคม 2567  เวลา ๑4.๐๐ น. 

 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2567 
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2567 

เวลา    14.00    น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

ส านักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
.............................................. 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้าประชุม 
      1. นายวินัย     แสวงศิริผล  ประธานสภาเทศบาล 
    2. นายบุญสนิ  เสรญิวงศ์สัตย ์  รองประธานสภาเทศบาล 
    3. นายกิจชัย   กักสวุรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล    
    4. นายคงศกัดิ ์ ครุฑคง  สมาชิกสภาเทศบาล    
    5. นายไพบูลย์  สขุเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    6. นายพชรกร  สิทธิชูรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
    7. นายสุชาต ิ  ธนผลเลิศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    8. นางสาวบุณฑริก  รกัวงค ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
    9. นายวิโรจน์   ราชวงษ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  10. นายวนัชัย  วาณิชววิัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  11. นายสุขมุ  ตั้งกงพานชิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
   12. นายสรวิชญ ์วเิชียรศาสตร ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

13. นายปิยะ   จุลดิลก    สมาชิกสภาเทศบาล  
  14. น.ส.เมทนิี  ร่มโพธิ์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
  15. นายสหพัฒน ์ชัยวฒุิธราพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
  16. นายธวัชพงศ ์มรุธพงษส์าธร  สมาชิกสภาเทศบาล 
  17. นายฐติิพงศ ์ วโรกร   สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ไมเ่ขา้ประชุม 
  1. นายสมชัย  อมรรัตนาชัย  สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
คณะผู้บริหารผู้เข้ารว่มประชุม 

  ๑. นายกลยุทธ  ฉายแสง  นายกเทศมนตร ี   
  2. นายพงษศ์ักดิ ์ ร่มโพธิท์อง  รองนายกเทศมนตร ี    

      3. นายพงศธร  ถาวรวงศ ์  รองนายกเทศมนตร ี
      4. พล.ต.ต.สมบตัิ  บวัเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี   
    5. ส.อ.ไชยยศ รม่โพธิ์ทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี   

  6. นายชนะวิทย์  ฉายแสง  เลขานกุารนายกเทศมนตร ี
ผู้เข้าร่วมประชุม 

   1. นายไพโรจน์ รังสนิธุ ์  ปลัดเทศบาล 
   2. นางสาวนริศรา เพ็ชรตัน์  รองปลดัเทศบาล 
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      3. นางจีรนันท์ จีรภัทรกุลวงศ์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
   4. นางปาริชาติ  เต็มยงค ์  ผู้อ านวยการกองคลงั 

     5. นายดรุฒ  กุลตันฑ ์  ผู้อ านวยการกองช่าง   
   6. นางบุษราคมั เนียมม ี  ผู้อ านวยการกองการศกึษา 

     7. นายกลวิชญ ์ ชว่ยประสิทธิ ์ ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล 
     8. นางเมตตา  นนัทธิัญญธาดา ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารฯ 
     9. นางสาวแตว้  ศรีสวุรรณ  รก.ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
   10. นางสาววนิดา สุวรรณรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
   10. นายพนมไพร ค าขจร  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
   11. นายกู้เกียรติ ภูมิพนา  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   12. นางสาวพัณณกร สมุทรประภูต ิ หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ 
   13. นางสาวปนดัดา  จันทร  หัวหน้าฝา่ยนติิการ 
   13. นางเนือ้ทิพย์ นรวรา  หัวหน้าฝา่ยบริการและเผยแพร่วิชาการ 
   14. นางสาววราภรณ์ ยงสวัสดิ ์  หัวหน้าฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 
   15. นางสาวรุ่งทิพย ์เจรญิสขุ  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

 16. นางสาวสุณัฐชา จันหมาด  นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ 
 17. นายสิทธิกร จดัสวย  นิติกรปฏิบตัิการ  

   18. นางสาวอภัสสรา เกตุเกลี้ยง นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏิบตัิการ 
   19. นางสาวสุณัฐชา  จนัหมาด  นักวชิาการตรวจสอบภายใน 
   20. นายกมล  หมื่นเดช  นักประชาสมัพันธป์ฏิบตัิการ 
   21. นางรนินา  ศริิรักษ ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   22. นางสาวปิยะรัตน์  จติบุญ  ผู้ช่วยนติิการ 
   23. นางสาวสิรินยาพันธ ์ บัวเรือง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 
   24. นายสุทธิวฒัน์ คงวฒันะ        ลูกจ้างประจ า 
   25. นางสาวรัติกาญจน์ เชดิช ู  พนักงานจ้างทัว่ไป 
   26. นางสาวดวงรตัน ์ทองสุทธิ์  พนักงานจ้างทัว่ไป 
   27. นางสาวพัชรพรรณ ์ทองสุทธิ ์ พนักงานจ้างทัว่ไป 
   28. นางสาวปรียาพร  กิจสิพงษ์ พนักงานจ้างทัว่ไป    

เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 
 

นายไพโรจน์  รังสินธุ์  - ขณะนี้ ถึงเวลาที่ก าหนดและมีสมาชิกฯมาเข้าประชุมครบองค์
ปลัดเทศบาล   ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูป
เลขานุการสภาเทศบาล  บูชาพระรัตนตรัยและขึ้นประจ าที่เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบ 
    วาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
    ........(ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและขึ้นประจ าที่)........ 
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นายวินัย แสวงศิริผล           - สวัสดีครับ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ- 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2567 ซึ่งผมในฐานะ
ประธานสภาเทศบาลได้ประกาศเรียกประชุมไว้มีก าหนด 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นมา นายกฯได้เสนอญัตติ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ผมจึงได้ก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2567 ในวันและเวลานี้ 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ก าหนดนัดหมายและมีสมาชิกฯ มาเข้าประชุม
ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวินัย แสวงศิริผล  - เรื่องที่ 1 เทศบาลได้รับโอน พนักงานเทศบาล จ านวน 1 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล             ดังน้ี 

รับโอนพนักงานเทศบาล นางเมตตา นันทิธัญญธาดา ต าแหน่ง  
     ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับกลาง จากเทศบาลเมืองตราด  
     มาด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการกองสวัสดิ การสั งคม เทศบาล 
     เมืองฉะเชิงเทรา .......ขอเชิญ ท่านได้แสดงตัวในที่ประชุม........ในนาม  
     ของสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับครับ 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 
นายวินัย แสวงศิริผล     - เรื่ องที่  2 การลาของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะเชิ งเทรา 
ประธานสภาเทศบาล        เนื่ อ งจากได้ รั บ เ รื่ อ งร้ อง เ รี ยนจากท่ านสมาชิกสภา เทศบาล  
     นายธวัชพงศ์ มรุธพงษ์สาธร ว่า นายฐิติพงศ์ วโรกร สมาชิกสภา 
     เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราขาดการประชุมสภาสามครั้งติดต่อกัน ซึ่ง 
     สภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ด าเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว 
     พบว่า นายฐิติพงศ์ วโรกร ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
     ขาดประชุมสภาติดต่อกันจ านวนสองครั้ง ได้แก่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
     ประจ าปี 2566 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2567 แต่เนื่องจาก 
     ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
     ประจ าปี  2566 เมื่อวันศุกร์ที่  22 กันยายน 2566 สมาชิก 
     สภาเทศบาลรายดังกล่าวได้ยื่นหนังสือขอลากิจส่วนตัวต่อประธาน 
     สภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 (ตาม 
     เอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้) และประธานสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
     ได้มีการอนุญาต จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร และยังไม่ถือว่ามีการขาด 
     ประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร สมาชิกสภาพ 
     ของสมาชิกสภารายดั งกล่ าว  จึ งยั ง ไม่ สิ้ นสุดลงตามความใน 
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     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  14  
     พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (5) 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจ าปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 

นายวินัย แสวงศิริผล     - ท่านสมาชิกฯครับ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล     สมัยแรก ประจ าปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านไปแล้ว ก็ขอให้ช่วยกันตรวจสอบ 
ดูว่ามีข้อความใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ขอให้เสนอและแก้ไขต่อสภาฯได้  
ถ้ามีก็ขอเชิญเสนอครับ..........(ไมมี่สมาชิกฯเสนอแก้ไข).......... 
เมื่อไม่มีสมาชิกฯขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 
โปรดยกมือขึ้นครับ.........(สมาชิกฯยกมือเหน็ชอบ).......... 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
สมั ยส ามัญ  สมั ยแ รก  ประจ าปี  256 7  เมื่ อ วั นพฤหั สบดี ที่   
29 กุมภาพันธ์ 2567 

ระเบียบวาระที่ 3   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านสมาชิกฯครับ ระเบียบวาระนี้ท่านนายกฯได้เสนอญัตติขออนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
     ต่อสภาเทศบาล ก่อนที่สภาฯจะพิจารณาอนุมัติ ขอเชิญท่านนายกฯ 
     ได้อ่านญัตติของท่านให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อมกันอีกครั้ง ขอเชิญ  
     ท่านนายกฯครับ 

นายกลยุทธ ฉายแสง         - (อ่านญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี   พ.ศ. 2567) 
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ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   

       --------------------------------------------------- 
เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
 
      กระผมมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โดย 
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
  ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2567  เป็นเงิน 
1,267,400 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
  1. ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

    -  งานบริหารทั่วไป   เป็นเงิน 208,800 บาท (สองแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
    -  งานแผนสถิติและวิชาการ   เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม    
    -  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 300 ,000 บาท 

         (สามแสนบาทถ้วน) 
    -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   
       เป็นเงิน 419,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
3. ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์   
    - งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 99,600 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
    - งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ เป็นเงิน 190,000 บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน จ านวน 3 ประเภท 12 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
1,267,400 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

เหตุผล 
  ตามท่ีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2567  เพ่ือพัฒนาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ซึ่งขณะนี้เทศบาลต้องด าเนินโครงการและจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มี
ความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้การด า เนินงานของเทศบาล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงจ าเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จ านวน 3  ด้าน 4  แผนงาน เป็นเงิน 1,267,400 บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน  จ านวน 3  ประเภท 12 รายการ   
เป็นเงิน 1,267,400 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)                             

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปรากฏตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่เสนอมาพร้อมญัตตินี้ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563  หมวด  4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น   



๖ 

 
 ด้วย เหตุผลและความจ า เป็นดังกล่าวข้า งต้น กระผมจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ

โอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

     ลงชื่อ     กลยุทธ ฉายแสง 
             (นายกลยุทธ  ฉายแสง) 
        นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านนายกฯได้อ่านญัตติของท่านจบลงแล้ว มีสมาชิกฯท่านใดสงสัย
ประธานสภาเทศบาล  และจะอภิปรายซักถามก็ขอเชิญอภิปรายได้ครับ 

  .......................................(ให้สมาชิกฯอภิปราย)...................................... 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯจะอภิปรายซักถาม ผมก็จะขอมติจาก 
ที่ประชุมต่อไป สมาชิกฯท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอมาครั้งนี้ 
โปรดยกมือขึ้นครับ สมาชิกฯยกมืออนุมัติจ านวน 15 ท่าน สมาชิกฯ
ท่านใดไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ ....(ไม่มีสมาชิกฯยกมือไม่อนุมัต)ิ.....
ส าหรับท่านสมาชิกฯ ที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่างดออกเสียงนะครับ เป็นอันว่า
สภาฯอนุมัติ ตามที่ท่านนายกฯเสนอ ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม - อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ตามที่ท่านนายกฯเสนอ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่ 4   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านสมาชิกฯครับ ระเบียบวาระนี้ท่านนายกฯได้ เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล    ขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเป็น 
     คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ก่อนที่สภา 
     จะพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือก ขอเชิญท่านรอง 
     พงศธร  ถาวรวงศ์ ได้อ่านญัตติของท่ายนายกให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
     พร้อมกัน ขอเชิญ ท่านรอง พงศธร  ถาวรวงศ์ ครับ 

นายพงศธร  ถาวรวงศ์         - (อ่านญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 
รองนายกเทศมนตรี   ฉะเชิงเทราเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง 
     ฉะเชิงเทรา )  

 

 



๗ 

 

ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
 เรื่อง  ขอความเห็นชอบคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

                เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
                       --------------------------------------------------- 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

      กระผมมีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบคัดเลือกผู ้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราเป็น คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้    

หลักการ 

ขอให้สภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราให้ความเห็นชอบคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

เหตุผล 

1. ค าสั่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ที่ 715/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งที่
ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา               
โดยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งหมดวาระในวันที่                 
10 พฤษภาคม 2567 

2. มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   1. ด้านการบริหารงาน (1.4) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก าหนดให้คณะกรรมการ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1 คน โดยคณะกรรมการ        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้
ไม่เกิน 2 วาระ โดยมีหน้าที่ดังนี้  

      (1) ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือปีการศึกษา 
ละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

      (2) ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
ในด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      (3) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      (4) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      (5) พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารงานด้าน

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      (6) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์     

แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๘ 

 
      (7) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ         

จัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      (8) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู        

ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย           
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดก าหนด  

  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น กระผมจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล         
เมืองฉะเชิงเทรา เพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 1 คน เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป  

 
     ลงชื่อ   กลยุทธ ฉายแสง 

             (นายกลยุทธ  ฉายแสง) 
        นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านพงศธร ถาวรวงศ์  ได้อ่านญัตติของท่านนายกจบลงแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ล าดับต่อไป เป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 1 ท่าน ขอเชิญ  
     คุณบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ ครับ 

นายบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ - เรียนท่านประธานสภาและคณะผู้บริหารที่เคารพครับ กระผมขอ 
รองประธานสภาเทศบาล  เสนอ นายสหพัฒน์ ชัยวุฒิธราพงศ์ เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก 
     เล็กเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ขอผู้รับรองครับ  

นายวินัย แสวงศิริผล  - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า นายสหพัฒน์ ชัยวุฒิธราพงศ์ 
ประธานสภาเทศบาล  ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
     เมืองฉะเชิงเทรา 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 81 รายการ 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านสมาชิกฯครับ ระเบียบวาระนี้ท่านนายกฯได้ เสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่อง 
     ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  
     จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 81 รายการ ต่อสภาเทศบาล ก่อนที่สภาฯ 
     จะพิจารณาอนุมัติ ขอเชิญท่านพงศธร ถาวรวงศ์ ได้อ่านญัตติของท่าน 
     นายกฯให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญ ท่านรองพงศธร ถาวรวงศ์ ครับ 



๙ 

 

นายพงศธร ถาวรวงศ์         - (อ่านญัตติขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระ
รองนายกเทศมนตรี    เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  
     2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 81 รายการ)  

ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
       เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน 
               โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  
                           จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 81 รายการ 
                          --------------------------------------------------- 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

       กระผมมีความจ าเป็นต้องขอรับความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จากส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 81 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอรับความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ ซึ่งมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ  

หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันที่จะส่งผลต่อ
การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

เหตุผล 

ตามท่ีส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีหนังสือ ที่ ฉช 0017.3/1109 ลงวันที่ 25 มกราคม 
2567 ส่งมอบครุภัณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 81 รายการ ให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเป็นผู้ดูแลรักษา เนื่องจาก
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ฉช.411 (บางส่วน) ต าบลหน้า
เมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 10-0-71 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังล าดับที่ 
35 - 39 จ านวน 5 รายการ จากกรมธนารักษ์ เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรา 3  ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุใน

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 122  วรรคแรก “ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2549 และบรรดาระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้ น ๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 



๑๐ 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2535 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 
ข้อ 5  ในระเบียบนี้ 
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ 
ข้อ 9  วรรคแรก “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ
ติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” 

ดังนั้นเพ่ือให้การรับโอนครุภัณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
แนวทางของระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ 
จากส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุแก่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันที่จะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น กระผมจึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จากส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 81 รายการ ต่อสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเ ทรา  
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
      ลงชื่อ    กลยุทธ ฉายแสง 
             (นายกลยุทธ  ฉายแสง) 
        นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 

นายวินัย แสวงศิริผล  - ท่านพงศธร ถาวรวงศ์ ได้อ่านญัตติของท่านนายกฯจบลงแล้ว มีสมาชิกฯ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดสงสัยและจะอภิปรายซักถามก็ขอเชิญอภิปรายได้ครับ 
  .......................................(ให้สมาชิกฯอภิปราย)...................................... 

เมื่อไม่มีสมาชิกฯจะอภิปรายซักถาม ผมก็จะขอมติจากที่
ประชุมต่อไป สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 81 รายการ จากส านักงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาครั้งนี้ โปรดยกมือขึ้น
ครับ สมาชิกฯยกมือเห็นชอบจ านวน 15 ท่าน สมาชิกฯท่านใดไม่
เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ ....(ไม่มีสมาชิกฯยกมือไม่ เห็นชอบ).....
ส าหรับท่านสมาชิกฯ ที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่างดออกเสียงนะครับ เป็นอันว่า
สภาฯเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จากส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 81 
รายการ ตามที่ท่านนายกฯเสนอ ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัด



๑๑ 

 

ฉะเชิงเทรา จากส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 81 รายการ 
ตามที่ท่านนายกฯเสนอ จ านวน 15 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอื่นๆ 

นายวินัย  แสวงศิริผล  - ท่านสมาชิกฯครับ ระเบียบวาระนี้มีไว้ส าหรับให้ท่านสมาชิกฯ         
ประธานสภาเทศบาล  ได้เสนอแนะซักถาม เกี่ยวกับการบริหารงาน คณะผู้บริหารท่านใด  
     มีข้อเสนอแนะหรือซักถามก็ขอเชิญครับ  
นายบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายบุญสิน เสริญวงศ์สัตย์ 
รองประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ผมมีเรื่องที่จะสอบถามทาง 
     ฝ่ายผู้บริหารหลายเรื่องครับ เรื่องแรก เป็นเรื่องที่ได้รับค าชมจาก 
     ชาวบ้าน ในเรื่องที่จัดการปัญหาในเวลาที่ฝนตกหนักที่ผ่านมา ซึ่งทาง 
     คณะผู้บริหารได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
     อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้มีการดูแล ตรวจดูระดับน้ าแม่น้ า 
     บางปะกง ล าคลอง และเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา ในช่วงที่ฝนตก ซึ่งเป็น 
     การแสดงถึงความขะมักเขม้นของท่านคณะผู้บริหารได้เป็นอย่างดี สิ่ง 
     ต่างๆที่ชาวบ้านได้รับ ท าให้ชาวบ้านชื่นชมในการท างานของทาง 
     เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเป็นอย่างมาก เรื่องที่สอง ได้รับการร้องเรียน 
     มาจากชาวบ้าน เรื่องถนนพาณิชย์ เนื่องจากทางผู้รับเหมา หลังจาก 
     ท างานเสร็จแล้ว ได้ท าความสะอาดโดยการกวาดเศษวัสดุลง 
     ท่อระบายน้ า ผมจึงอยากฝากทางผู้บริหารแจ้งกับทางผู้รับเหมาว่า 
     สิ่งเหล่านี้อยู่ในพ้ืนที่การดูแลของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พวกขยะ 
     มูลฝอย วัสดุต่างๆ ที่ได้เข้าไป เป็นสิ่งกีดขวางทางระบายน้ า ท าให้เกิด  
     การอุดตัน และเรื่องสุดท้ายครับ คือ บริเวณหน้าศาลาจตุรมุขได้ 
     มีการรื้อเวทีด้านหน้าออก ท าให้พ้ืนที่ตรงนั้นเกิดพ้ืนขรุขระ จึงอยาก 
     ทราบว่า เรามีวิธีการด าเนินการแก้ไขอย่างไรหรือไม่ ครับ ขอบคุณครับ 
นายวินัย แสวงศิริผล    - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกฯจะ 
ประธานสภาเทศบาล   เสนอแนะเรื่องอื่นใดอีกแล้ว ผมขอเชิญท่านนายกฯครับ  

นายกลยุทธ  ฉายแสง  - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายกลยุทธ ฉายแสง 
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯทุกท่าน  
     ท่ีได้มาร่วมประชุมและให้ความเห็นชอบกับญัตติ ในเรื่องแรก เนื่องจาก 
     มีฝนตกหนักเมื่อหลายวันที่ผ่านมา ท าให้มีน้ าท่วมขังในหลายพ้ืนที่  
     กระผมได้ประสานกับหน่วยงานให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ า จ านวน 5 จุด  
     เพ่ือให้เกิดความเดือดร้อนที่จะส่งผลกระทบกับพ่ีน้องประชาชนน้อย  
     ที่สุด ในเรื่องที่สอง กระผมได้ประสานงานกับทางผู้อ านวยการกอง 
     สาธารณสุขให้ด า เนินการดูแลความเรียบร้อยในเรื่ องการท า 
     ความสะอาดถนน เพ่ือไม่ให้เกิดการอุดตันหรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ าที่จะ 



๑๒ 

 

     ไหลลงสู่ท่อระบายน้ า และในเรื่องสุดท้ายที่ได้มีการสอบถามเข้ามา  
     กระผมได้มีการประสานกับทางผู้ดูแลที่รับผิดชอบและให้ทางผู้ดูแลที่ 
     รับผิดชอบมาด าเนินการให้เรียบร้อย เนื่องจากที่ตรงบริเวณรอบศาลา 
     จตุรมุขมีประชนชนมาออกก าลังกายจ านวนมาก กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ  
     ถ้าไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ จึงอยากให้เกิดความปลอดภัยแก่พ่ีน้อง 
     ประชาชนที่มาออกก าลังกาย ขอบคุณครับ 

นายวินัย  แสวงศิริผล  - ขอบคุณท่านนายกฯครับ ก่อนปิดประชุม ขอขอบคุณท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     ท่ีช่วยให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงตามระเบียบวาระทุกประการ 
     ขอให้ทุกท่านจงประสบแตค่วามสุขความเจริญทั่วกัน ผมขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   14.45  น. 
 

      ดวงรัตน์ ทองสุทธิ์     ถอดเทป 
      ดวงรัตน์ ทองสุทธิ์     พิมพ์/ทาน 
      พัณณกร สมุทรประภูติ  ตรวจ 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

 - ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2567  
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าข้อความถูกต้อง ตรงตามที่ได้ประชุมจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ตามเดิมทุกประการโดยไม่มีการแก้ไข 
 

   (ลงชื่อ)                   ประธานกรรมการ 
                         (นายไพบูลย์ สุขเจริญ) 
 
   (ลงชื่อ)          กรรมการ 
                         (นายกิจชัย กักสุวรรณ)  
 
   (ลงชื่อ)                   กรรมการ 
                         (นายสุขุม ตั้งกงพานิช) 

 
   (ลงชื่อ)                   กรรมการ 
                         (นายวิโรจน์ ราชวงษ์) 
 
   (ลงชื่อ)                    กรรมการ 
                          (นายปิยะ  จุลดิลก) 
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   (ลงชื่อ)                  กรรมการ 
              (น.ส.เมทินี  ร่มโพธิ์ทอง) 
 
   (ลงชื่อ)                  กรรมการและเลขานุการ 
     (นายสุชาติ  ธนผลเลิศ)   
 
 
 
- ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้วในการประชุมสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 
 
 
 
 
      (นายวินัย  แสวงศิริผล) 


